

912 ซอยงามวงศ์วาน31 ซอยย่อย7 ถนนงามวงศ์วาน  
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000  
โทร.02-5911195 โทรสาร.02-0028128

28 กันยายน 2559

ที่ พิเศษ 1/2559

เรื่อง หยุดการบังคับใช้มาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์เป็นมาตรฐานบังคับ

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายชื่อองค์กร/หน่วยงาน และบุคคลที่ร่วมลงนามขอให้ทบทุนการกำหนดมาตรฐาน

สินค้าเกษตรอินทรีย์เป็นมาตรฐานบังคับ

ตามที่สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้ดำเนินการจัดทำร่างมาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่องการแสดงฉลากสินค้าเกษตรอินทรีย์ (มาตรฐานบังคับ) เครือข่ายภาคประชาชนได้เห็นถึงความไม่เหมาะสมและไร้เหตุผลของระเบียบดังกล่าว โดยมองเห็นว่าความหลากหลายที่สมบูรณ์ของวิถีเกษตรอินทรีย์เกิดจากความเชื่อใจและความสัมพันธ์ระหว่างเกษตรกรกับผู้บริโภค โดยระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่ดีคือระบบของการมีส่วนร่วมที่สอดคล้องและเหมาะสมตามบริบทของชุมชนและสังคมไทยภาคประชาชน จึงมีข้อกังวลอย่างยิ่งต่อการกำหนดมาตรฐานบังคับเกษตรอินทรีย์ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ที่ได้ดำเนินมาอย่างยาวนานมากกว่าสองทศวรรษ

ภาคประชาชน มีความห่วงใยถึงกลไกและระบบการควบคุมการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของภาครัฐ โดยเฉพาะ มกอช. ที่ยังไม่มีความเข้มแข็งดังจะเห็นได้จากผลการตรวจสอบสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผลผลิตเกษตรอินทรีย์ โดยเครือข่ายเฝ้าระวังสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในปีที่ผ่านมา ซึ่งพบว่าผลผลิตที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน มกษ. 9000 (ตรารับรอง Organic Thailand) ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยยังมีระบบการรับรองโดยรัฐที่ยังไม่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการคัดค้าน และมีข้อเสนอแนะต่อกระทรวงเกษตรฯ ดังนี้

1) การออกข้อกำหนดให้เกษตรกรและผู้ประกอบการต้องติดฉลากผลผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ โดยต้องมาขึ้นทะเบียนและต้องผ่านการรับรอง ของรัฐ เป็นการใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรม และไม่

รับฟังเสียงคัดค้านจากเครือข่ายเกษตรกรอินทรีย์ของเกษตรกรรายย่อย และสมาคมการค้าเกษตรกรอินทรีย์ ทั้งๆที่ เกษตรอินทรีย์และระบบการรับรองมาตรฐานที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมาจากการริเริ่มของภาคประชาชน

2) ระบบการรับรองมาตรฐานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่กำกับดูแลโดย มกอช. เป็นระบบที่ไร้ประสิทธิภาพ และไม่สามารถสร้างหลักประกันความปลอดภัยได้จริง ดังจะเห็นได้จากผลการสุ่มตรวจผัก และผลไม้ซึ่งได้รับตรา Q และ Organic Thailand มีสารพิษตกค้างเกินมาตรฐานสูงมากกว่า 50% และ 20% ตามลำดับ การบังคับให้การติดฉลากอินทรีย์ และขึ้นทะเบียนจึงไม่ได้สร้างหลักประกันให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่ปลอดภัยหรือสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่สินค้าที่ได้รับการรับรองโดยหน่วยงานภาครัฐแต่ประการใด

3) การบังคับให้ติดฉลากผลผลิตและผลิตภัณฑ์อินทรีย์ทั้งหมด ซึ่งรวมทั้งที่เป็นการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) จะต้องได้รับการรับรองจาก มกอช. เป็นการสร้างความยุ่งยาก เสียเวลาและเพิ่มต้นทุนต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการอินทรีย์

4) การออกประกาศนี้จะเป็นการทำลายและสกัดกั้นขบวนการเกษตรกรอินทรีย์ประเทศไทยไม่ให้เติบโต อีกทั้งผู้บริโภคก็ไม่มีหลักประกันใดๆ ที่จะได้รับผลผลิตที่ปลอดภัย ในขณะที่ราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์มีราคาแพงยิ่งขึ้น

5) ทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อสร้างหลักประกันให้ประชาชนได้รับผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยคือ การควบคุมการเกษตรเคมี ซึ่งเป็นการผลิตหลักมากกว่า 90% ของประเทศ อย่างเข้มงวด โดยยกเลิกสารเคมีกำจัดวัชพืชที่มีพิษภัยร้ายแรง เช่น ไกลโฟเสท พาราควอท ซึ่งมีปริมาณ 60% ของการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชทั้งหมดของประเทศ และคลอไพริฟอสสารเคมีกำจัดแมลงที่นำเข้ามามากที่สุด พบการตกค้างมากที่สุด และส่งผลกระทบต่อการเติบโตต่อสมองของเด็กอย่างถาวร ซึ่งหน่วยงานรัฐมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการในสาระสำคัญดังนี้

1. ขอให้หยุดการบังคับใช้มาตรฐานเกษตรกรอินทรีย์มาตรฐานเดียว
2. ปรับบทบาทกระทรวงเกษตรและมกอช.ให้ ทำหน้าที่กำกับดูแลองค์กรตรวจรับรองมาตรฐานอื่นๆ ที่มีอยู่แล้ว ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. ปฏิรูประบบการรับรองมาตรฐานเกษตรและอาหารของประเทศ ที่รับผิดชอบ โดย มกอช. ซึ่งได้แก่ GAP และ Organic Thailand ให้มีเป้าหมายให้ลดสารพิษตกค้างเกินมาตรฐานไม่เกิน 3% และ 0% ตามลำดับ

4. ส่งเสริมให้ระบบการรับรองของภาคประชาชน โดยเฉพาะระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) ให้ขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวาง เพราะเป็นระบบรับรองที่ต้นทุนต่ำ เกษตรกรและผู้บริโภคมีส่วนร่วม โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อประชาชนในท้องถิ่นและการบริโภคในประเทศ
5. สนับสนุน ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์วิถีพื้นบ้าน ให้ทัดเทียมเกษตรพาณิชย์
6. ให้มีคณะกรรมการในการยกร่างหรือปรับปรุงกฎระเบียบ โดยมีตัวแทนจากภาคเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค มีสัดส่วนเท่าๆกันเป็นผู้ดำเนินการทบทวนและปรับปรุงการออกกฎระเบียบใดๆ เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ ส่วนมกอช. ให้เป็นผู้ทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
7. กระทรวงเกษตรฯ ต้องไม่เลือกปฏิบัติในการติดฉลากเฉพาะเกษตรอินทรีย์ แต่ต้องมีการตรวจสอบและติดฉลากรับรองผลิตภัณฑ์ GMO และสารเคมีเข้มข้นก่อน

ในนามของเครือข่ายภาคประชาชนจึงเรียกร้องให้ มกอช. และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หยุดการบังคับใช้มาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์เป็นมาตรฐานบังคับ โดยหันมาให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมตลอดจนผลประโยชน์ของประเทศเป็นการเร่งด่วน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ลงนามในฐานะตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชน

## รายชื่อตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชน

นันทวัน หาญดี เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกจังหวัดฉะเชิงเทรา

กำราบ พานทอง เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคใต้และเครือข่ายเกษตรอินทรีย์วิถีปักษ์ใต้

อนันญา หงส์สา มูลนิธิข้าวขวัญ

อุบล อยู่หว่า เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน

นันทา ประสานวงษ์ กลุ่มวิสาหกิจบ้านโหนดชุมชนคลองโยง- ลานตากฟ้า จ.นครปฐม

นพดล มั่นศักดิ์ เครือข่ายโรงเรียนชาวนา จ.นครสวรรค์

จัญญา สังขชาติ สถาบันชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน จ.เชียงใหม่

กนกพร ดิษฐกระจันทร์ กลุ่มส่งเสริมเกษตรกรอุทอง จ.สุพรรณบุรี

จินดา เกษมวัฒนา กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

นภวรรณ งามขำ เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก